

สถานี ก.ค.ศ.

ทิศทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 4 ม.ค. 2560

สถานี ก.ค.ศ.

ทิศทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน พบกันในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของปี พ.ศ. 2560

ในวันนี้จึงจะนำทิศทางและความเคลื่อนไหวด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 มาบอกกล่าวให้ไตร่ตรองกัน ซึ่งจากวันที่ 20 ธันวาคม 2559 อันเป็นวันที่ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ และได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยมุ่งเน้นในการน้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ เพื่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น จะมุ่งเน้นไปที่ ครู ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน

ทิศทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2560

จึงมุ่งไปที่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เป็นระบบ

การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งต่างๆ

ให้โดยบุคคลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ

การขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน

และส่งผลสัมฤทธิ์ไปยังผู้เรียน

นอกจากนี้ยังจะต้องเร่งรัดดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นงานที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

หวังว่าทุกท่านคงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเร็วๆ นี้

อนึ่ง กรณีขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ได้มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ. เพิ่มเติม กล่าวคือ

ผู้ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ หากสำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างการศึกษา ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

ทั้งนี้คุณวุฒิที่จะนำมาใช้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง รายละเอียดเพิ่มเติมที่

และในโอกาสที่เป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลขึ้นปีใหม่
ผมขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
มีสุขภาพใจสดชื่นแจ่มใส ตลอด ปี พ.ศ. 2560 นะครับ

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

[หนังสือพิมพ์มติชน](#) ฉบับวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. 4 มกราคม 2560](#)